



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙๙๙

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอคลองท่อม นายอำเภอปลายพระยา และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๖๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำ “โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดให้มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้รับบริการ บริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ดำเนินการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแบบเกณฑ์การประเมินที่กำหนดจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า บัดนี้ การดำเนินงานโครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตลาดสดในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐาน จังหวัดจึงขอให้เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอแจ้จ้อยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐ โดยพร้อมกัน ณ สถานที่ประชุมในเวลา ๐๙.๑๕ น. (การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ กากีคอพับหรือเครื่องแบบตามสังกัด)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม ทองรอด)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเกียรติบัตรฯ

๑. ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดสดมหाराช เทศบาลเมืองกระบี่
๒. ประเภทตลาดขนาดกลาง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา และ
ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
๓. ประเภทตลาดสดขนาดเล็ก ได้แก่ ตลาดใต้ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก